

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THỦY NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐT BXH

Thủy Nguyên, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm cải thiện tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;
- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2065/UBND-VX ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm cải thiện tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Theo kết quả rà soát năm 2022, số hộ nghèo năm 2023 của huyện là 1.118 hộ, chiếm tỷ lệ 1,01%, số hộ cận nghèo là 2.359 hộ, chiếm tỷ lệ 2.14%.

Trong số 1.118 hộ nghèo của huyện, hộ không còn khả năng lao động là 706 hộ, chiếm 63,14%. Đây là số hộ nghèo không thể thoát nghèo nếu chỉ sử dụng các chính sách giảm nghèo hiện hành tác động mà phải sử dụng chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ thu nhập hàng tháng, kết hợp với chính sách hỗ trợ khác như bảo hiểm y tế, nhà ở,... mới có thể thoát nghèo bền vững. Còn lại 412 hộ nghèo có khả năng lao động, chiếm 36,86% tổng số hộ nghèo có thể sử dụng các chính sách hỗ trợ khác như: vay vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh; vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm,... để tạo ra thu nhập, thoát nghèo nhanh, bền vững.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (Chiều thiếu hụt) của hộ nghèo có một số chỉ số thiếu hụt còn cao, cụ thể như:

- Hộ nghèo thiếu hụt về việc làm là 488 hộ, chiếm 43,6% tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo có người phụ thuộc là 494 hộ, chiếm 44,2% tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo thiếu hụt về bảo hiểm y tế là 313 hộ, chiếm 28% tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở là 279 hộ, chiếm 25% tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo thiếu hụt về sử dụng dịch vụ viễn thông là 610 hộ, chiếm 54,6% tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo thiếu hụt về phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin là 446 hộ, chiếm 39,9% tổng số hộ nghèo.

Trước thực trạng về công tác giảm nghèo, thành phố đã ban hành một số cơ chế đặc thù, huyện đã triển khai một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn khả năng lao động; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với mục đích góp phần giảm tỷ lệ các chỉ số thiếu hụt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

### **1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội**

Tiếp tục, chủ động theo dõi, rà soát, tổng hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra.

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ thu nhập, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đảm bảo quy định.

Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh việc dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; dạy nghề phù hợp với nhu cầu, yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với trình độ, điều kiện của người nghèo, dạy nghề phải gắn với tạo việc làm, tạo thu nhập; tập trung ưu tiên đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kết nối việc làm, đặc biệt quan tâm, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

### **2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao**

Tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, kịp thời giới thiệu cá nhân tiêu biểu, tập thể, mô hình, kinh nghiệm. Tập trung triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025) có hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt, kịp thời với dịch vụ viễn thông, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiếp cận thông tin.

### **3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng**

Chủ trì, triển khai có hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố tạo điều kiện cho hộ nghèo được cải thiện đáng kể về chất lượng nhà ở.

### **4. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

## **5. Phòng Y tế**

Triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng khác theo quy định; hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo; bảo vệ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ (trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi).

## **6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định): Tập huấn kỹ thuật, tư vấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn để đầu tư, cung cấp cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hỗ trợ khác theo quy định; tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thị trường, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

## **7. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, trong đó chú trọng đảm bảo cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận học đúng cấp, bậc học phù hợp với độ tuổi.

## **8. Phòng Tư pháp**

Triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý; trong đó chú trọng quan tâm trợ giúp pháp lý cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Qua đó giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hiểu và có niềm tin vào chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

## **9. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện**

Tổ chức, quản lý có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm thực hiện cung cấp kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác theo đúng quy định của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh, tạo ra thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

## **10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Phát huy cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã. Rà soát, đánh giá kết quả, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cụ thể đối với từng chiều thiếu hụt và bổ sung giải pháp thực hiện nhằm giảm các chiều thiếu hụt, chỉ số thiếu hụt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xây dựng đề án, phương án, mô hình giảm nghèo bền vững, phân công rõ trách nhiệm các ngành, đoàn thể cùng cấp, tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo từ nay đến năm 2025; xác định mục tiêu đến hết năm 2024 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân nghèo (các chiều thiếu hụt: việc làm, nhà ở, thông tin,...)

và xây dựng các nhóm giải pháp, phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo phụ trách theo dõi, hỗ trợ thoát nghèo cho từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, cụ thể:

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn khả năng lao động tập trung triển khai hiệu quả việc hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời huy động huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thêm thu nhập, tặng sổ tiết kiệm,... cho các đối tượng này (khi đang là hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đã thoát nghèo).

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt chỉ số về nhà ở: Tập trung triển khai kịp thời việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tiếp cận được với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa, huy động dòng họ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo việc xây, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khả thi, không có hộ nào không triển khai được do không có vốn đối ứng.

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về bảo hiểm y tế: Tập trung triển khai kịp thời việc hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; đa dạng nội dung xã hội hóa như: Thực hiện các hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, tổ chức tư vấn, thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí lưu động trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhanh chóng tiếp cận với các dịch vụ y tế, giảm bớt khó khăn, chi phí đi lại trong quá trình khám chữa bệnh.

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt tiếp cận thông tin: Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành có liên quan thuộc huyện triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo các phương tiện tiếp cận thông tin như: ti vi, đài thu thanh, điện thoại,...

- Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khả năng lao động

Định kỳ rà soát, thống kê, phân loại, xác định nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề của địa phương theo Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận kịp thời các nguồn vốn tín dụng, vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Đồng thời tăng cường hỗ trợ về cây, con giống, vật nuôi, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện tốt nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn; trong đó chỉ đạo, giao nhiệm vụ, phân công cụ thể cho các tập thể, cá nhân trong việc quản lý, theo dõi, nắm chắc diễn biến, nguyên nhân dẫn đến nghèo, đề xuất xây dựng mô hình và những giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ, bù đắp các chỉ số thiếu hụt; mô hình giảm nghèo hiệu quả giữa các địa phương làm tốt công tác giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2024 trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

### **11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện**

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hoạt động xã hội, chăm lo giúp đỡ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

***Nơi nhận:***

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Uông Minh Long**